



ฉบับที่ 3 / 2559

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

การสัมมนา เรื่อง “การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก
และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1/2559”

นายภุชญา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 320 คน และได้รับเกียรติจาก ดร. โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ นายภุชญา ฯ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยได้ฉายภาพรวมทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางดีขึ้นจากการจัดเก็บรายได้และการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนบทบาทของระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน

การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อ “คุ้มครองผู้ฝากเงิน ผู้ใช้บริการทางการเงิน และคุ้มครองข้อมูลเครดิต” โดย นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายวงศ์วิริศ ดุลยนิติโกศล รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และนายอดุลย์ คำชู ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย มีเนื้อหาสำคัญในการเน้นย้ำถึงความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินไทย บทบาทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในการจ่ายคืนเงินฝากหากสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ความสำคัญของระบบการจัดเก็บข้อมูลเครดิตต่อการสร้างวินัยทางการเงิน และบทบาทของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ในการให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน

การสัมมนาภาคบ่าย หัวข้อ “เข้าใจและเข้าถึงในระบบการประกันภัย และการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา” โดย นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และนางสุทธาสินี อภาภรณ์ อัยการ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกลไกของสำนักงาน คปภ. ในการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของบริษัทประกันภัย การกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด และการคุ้มครองประชาชน ขณะที่การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow) จะช่วยให้มีคนกลางทำหน้าที่ดูแลการชำระหนี้ของคู่สัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้

การสัมมนาทั้ง 2 ช่วง เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางการเงิน จะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากการกำกับดูแลและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจากภาครัฐ อันจะส่งผลถึงเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3691